



วันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553

ผู้ส่งออกห่วงข้าวไทยยังไร้ออเดอร์

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยในช่วงนี้ว่า ขณะที่ยังไม่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศจะเข้ามาหรือไม่ ซึ่งยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเวลานี้ โดยปริมาณข้าวที่ส่งออกตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณกลางเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ก็อยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านตัน เป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะตกต่ำเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นในปีที่ทั้งปีคาดว่าทางสมาคมคงจะต้องปรับเป้าการส่งออกจาก 9 ล้านตัน เหลืออยู่ที่ประมาณ 8-8.5 ล้านตัน จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

สำหรับราคาข้าวเปลือกในประเทศยังมีแนวโน้มเริ่มที่จะอยู่ตัว เพราะตอนนี้ราคาความจริงก็ปรับตัวต่ำลงมาก่อนข้างมาก และที่ผ่านรัฐบาลได้มีการใช้มาตรการช่วยเหลือ ทำให้ทางโรงสีได้มีความยืดหยุ่นในการรับซื้อข้าวทำให้ราคากระเตื้องขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่มากพอ ปัจจัยที่จะมาเปลี่ยนให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นได้ หากว่าราคาตลาดข้าวหนึ่ง มีเสถียรภาพมากขึ้นจะทำให้ผู้ซื้อที่มีความมั่นใจกลับมาซื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ยังเป็นตัวที่ต้องดูกันต่อไป ปัจจัยที่สองคือ ภูมิอากาศ ซึ่งถ้าหากว่าความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากกว่านี้ในระหว่างนี้จนถึงสิ้นปี จะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้อีก

อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวในประเทศ ในส่วนตัวมองว่าการช่วยเหลือชาวนา โดยการลงทะเบียนชาวนาเท่านั้นไม่พอ ต้องเข้าไปดูรายละเอียดในเชิงลึกเพื่อจะให้การช่วยเหลือได้ถูกจุด ส่วนการประกันรายได้เป็นสิ่งที่สมาคมฯ สนับสนุนมาก เพราะจะไม่ต้องเอาสต็อกข้าวมาอยู่ในคลังของรัฐบาล ซึ่งจะบิดเบือนกลไกการตลาดน้อยกว่าการจำหน่ายอย่างมาก

ที่มา สยามรัฐ

กรมการข้าวขอความร่วมมือชาวนา เลื่อนการทำนาปี

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเรื่อง ขอให้เลื่อนการทำนาปีในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในภาคเหนือตอนล่างและในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ จากปกติเดือนพฤษภาคมออกไปจนกว่าจะเริ่มมีฝนตกชุกและมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2553 นั้น

กรมการข้าว ในฐานะดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงขอความร่วมมือและขอเตือนให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้ตระหนักต่อประกาศดังกล่าว เพาะหากเกษตรกรยังคงทำนาตามช่วงเวลาปกติอาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายตามมา

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตามประกาศดังกล่าวได้แจ้งว่า ในปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะแห้งแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลาในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

เหลือปริมาณน้อย โดยมีปริมาณน้ำที่ยังสามารถระบายออกไปใช้งานได้อีกประมาณ 1,308 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลือจำนวนนี้ไม่สามารถส่งไปสนับสนุนการทำนาปีตอนต้นฤดูฝนในโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในภาคเหนือตอนล่างและในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ได้

อย่างไรก็ตามหากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนมิถุนายนก็อาจจะเลื่อนการทำนาปีให้เร็วขึ้นจากที่ประกาศไว้ได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประกาศให้ทราบทันที ดังนั้นขอให้เกษตรกรได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ ๆ ต่อไป

*ที่มา กรมการข้าว*

### **รมว.เกษตรฯ ระบุสถานการณ์ราคาข้าว มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น หลังเดือนพ.ค**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประเมินสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศ ว่า อาจจะสูงขึ้นหลังจากเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากได้คาดการณ์ผลผลิตในพื้นที่รับผลิตขอบ 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี ผลผลิตจะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.98 เหลือประมาณ 3.144 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีอีกหนึ่งปัจจัยที่น่ากังวลและอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าว เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ หากเวียดนามยังเผชิญปัญหาดุลการค้าและปัญหาเงินเฟ้อ ก็มีแนวโน้มว่าเวียดนามอาจจะปรับลดค่าเงินดองลงอีก ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมรับมือ เนื่องจากจะทำให้ราคาข้าวเวียดนามถูกกว่าไทย ขณะที่ประเทศผู้นำเข้าข้าวบางประเทศมีความต้องการการบริโภคข้าวลดลง โดยเฉพาะตลาดอินเดียที่หันไปใช้ข้าวสาลีเพื่อบริโภคทดแทนข้าว และตลาดแอฟริกาที่หันไปบริโภคข้าวโพดแทน ดังนั้นคาดว่าในปี 2553 นี้อินเดียและแอฟริกาอาจจะนำเข้าข้าวจากไทย หรือนำเข้าเพียงบางส่วนเท่านั้น

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาข้าวราคาตกต่ำในขณะนี้ ภาครัฐได้จัดทำมาตรการโครงการประกันรายได้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหได้ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้รัฐบาลได้เตรียมเปิดตลาดสินค้าส่งออกข้าวใหม่ๆเพิ่ม โดยเฉพาะในประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศไซบีเรีย ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มประเทศส่งออกที่น่าสนใจเพราะมีกำลังซื้อปริมาณมาก อีกทั้งรัฐบาลจะเร่งระบายข้าวในสต็อกแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งจะช่วยให้กลไกด้านราคากลับสู่ภาวะปกติส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้

*ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์*

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1–28 พ.ค. 2553 มีจำนวน 603,100 ตัน มูลค่า 259.218 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 663,469 ตัน มูลค่า 282.416 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 28 พ.ค. 2553 มีจำนวน 2,580,249 ตัน มูลค่า 1.182 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 2,958,684 ตัน มูลค่า 1.217 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหาร คาดหมายว่าในเดือน พ.ค. จะมีการทำสัญญาขายข้าวจำนวน 600,000 ตัน ให้กับผู้ซื้อในแถบแอฟริกา ซึ่งจะทำให้นับจนถึงขณะนี้เวียดนามทำสัญญาขายข้าวไปแล้วกว่า 4.6 ล้านตัน ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า ในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือน พ.ค. เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวในผู้ซื้อในแอฟริกาไปแล้วประมาณ 400,000 ตัน ในราคา 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ข้าว 5%) ซึ่งราคาขายเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 20 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากบริษัท Vietnam Southern Food Corporation หรือ Vinafood 2 ได้เดินทางไปเยือนประเทศบราซิลเพื่อหาช่องทางทำการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งบราซิลมีแผนที่จะนำเข้าข้าวมากกว่า 1 ล้านตัน ประกอบกับตลาดนี้ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งจากไทยและอินเดียมากนัก

สมาคมอาหารระบุว่า เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าว (ซึ่งบางส่วนได้ส่งมอบแล้ว) เมื่อสิ้นเดือนเม.ย. ไปแล้วประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 13%

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

แหล่งข่าววงการค้าระบุว่า มีแนวโน้มที่ทางการอินเดียจะพิจารณาปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรในปีงบประมาณถัดไปเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเพิ่มการเพาะปลูกข้าว และชดเชยผลผลิตที่ลดลงเมื่อปีก่อน

ในปีงบประมาณนี้ ทางการอินเดียได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (Minimum support price) จากเกษตรกรไว้ที่ 1,000 รูปีต่อ 100 กก. สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade of paddy) ส่วนข้าวเปลือกเกรด A (grade A variety) กำหนดไว้ที่ 1,030 รูปีต่อ 100 กก. ซึ่งราคานี้ได้รวมโบนัสพิเศษสำหรับเกษตรกรแล้ว

ทางการระบุว่า กำลังวางแผนที่จะจัดการกับสต็อกธัญพืชที่มีจำนวนมากในขณะนี้เพื่อเตรียมโกดังไว้สำหรับธัญพืชในฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาด โดยคาดว่าจะอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมติ (Non basmati premium rice) จำนวนประมาณ 150,000 ตัน ไปยังตลาดตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่รัฐบาลจะอนุญาตให้ส่งออกคาดว่าจะจะเป็นข้าวชนิด Red Matta ซึ่งมีตลาดอยู่ที่ UAE, คูเวต, และกาตาร์

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิรัก

นาย Hassan Ismael Ibrahim ผู้อำนวยการคณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) เปิดเผยว่า อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนรวม 90,000 ตัน จากการเปิดประมูลเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2553 ที่ผ่านมา โดยอิรักจะซื้อจากบริษัท Northern Food Corp., หรือ Vinafood 1 จำนวน

60,000 ตัน และจากบริษัท VIP (Vietnam-Iraq joint-venture company) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง อิรักและเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 295 เหรียญสหรัฐต่อตัน มีกำหนดส่งมอบเดือน ส.ค.-ก.ย. ศกนี้

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2553 ที่ผ่านมา อิรักได้จัดการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนรวม 90,000 ตัน แบ่งเป็นจากไทย 60,000 ตัน และเวียดนาม 30,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

### สหรัฐอเมริก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 459.74 ล้านตัน ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 442.18 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะฝนทิ้งช่วง และประสพภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจนส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 99 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ จีน ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.6 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศเกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 453.44 ล้านตัน ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 442.56 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 90.32 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 96.62 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เพราะคาดว่าปริมาณสต็อกข้าวของจีน อินเดีย และไทยจะเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะเพิ่มเป็น 7.4 ล้านตันข้าวสาร จาก 6.3 ล้านตัน เมื่อปี 2552/53

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 31.35 ล้านตัน ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 29.75 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.5 ล้านตัน ตามด้วยไนจีเรียจำนวน 1.9 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.6 ล้านตัน และซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านตันข้าวสาร ปากีสถาน 3.6 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 5.8 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่คาดว่าจะส่งออก 9.5 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชาคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.7 และ 0.9 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา [USDA](http://USDA)